

# Người lao động BSR và nhà thầu thi đua thực thi kỷ luật của Văn hóa An toàn

09:30 28/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 26/6/2024, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức buổi thảo luận an toàn (HSE MASS Toolbox Talk) tháng 6, với nhiều thông tin về các công tác an toàn lao động được chia sẻ đến các nhà thầu làm việc tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.**

Tham dự buổi thảo luận an toàn, có lãnh đạo các Ban An toàn Môi trường (ATMT); Ban Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC); Ban Vận hành sản xuất (VHSX) của BSR và hơn 300 nhân sự thuộc các nhà thầu như PMS, PTSC, PVChem, PVMR...



*Toàn cảnh hoạt động HSE MASS Toolbox Talk tháng 6/2024 của BSR đối với các nhà thầu đang làm việc tại NMLD Dung Quất.*

Hoạt động HSE MASS Toolbox Talk được tổ chức định kỳ hàng tháng tại NMLD Dung Quất, với mục

đích chia sẻ các thông tin về an toàn lao động đến tất cả người lao động thuộc các nhà thầu tham gia làm việc tại nhà máy.

Tại chương trình, ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng ban ATMT BSR đã cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, BSR đã đạt tích lũy gần 46,5 triệu giờ công an toàn, không xảy ra sự cố tai nạn mất ngày công. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng đối với tập thể CBCNV BSR và các nhà thầu đang làm việc tại NMLD Dung Quất.



*Người lao động BSR và nhà thầu thi đua thực thi kỷ luật của Văn hóa An toàn.*

Cũng theo ông Hưng, BSR cùng với các nhà thầu đã cùng nhau tuân thủ, phối hợp trong lao động để đạt những thành quả tốt về quy định, quy trình, giúp cho người lao động được an toàn, khỏe mạnh. BSR đề nghị các nhà thầu tiếp tục đồng hành cùng với BSR trong công tác đảm bảo an toàn để NMLD Dung Quất luôn vận hành an toàn và hiệu quả.



Trong khuôn khổ của buổi nói chuyện an toàn, các hành động, điều kiện không an toàn trong tháng 5 và 6/2024 được Ban ATMT BSR chia sẻ đến toàn thể nhân sự nhà thầu tham gia. BSR cũng truyền tải thông điệp Văn hóa An toàn năm 2024 “Tuân thủ quy trình nghiệp vụ, thực thi kỷ luật” -mẫu chốt của sự thành công trong công việc và cuộc sống đến nhà thầu.



*Trao thưởng cho các nhân sự nhà thầu có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn.*

Cũng tại buổi nói chuyện an toàn, BSR đã trao tặng các phần quà đến các nhân sự nhà thầu có thành tích xuất sắc về việc thực thi kỷ luật của Văn hóa An toàn trong quá trình làm việc tại NMLD Dung Quất.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nguoi-lao-dong-bsr-va-nha-thau-thi-dua-thuc-thi-ky-luat-cua-van-hoa-an-toan>